

## รายงานคณะกรรมการบริษัท

ภาพรวม ในปี 2564 การแพร่ระบาดของอย่างรุนแรงของไวรัส COVID-19 สายพันธุ์เดลตา และสายพันธุ์โอมิครอน ส่งผลให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยล่าช้า หลายกิจกรรมถูกจำกัดภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดที่เข้มงวด การดำเนินงานต้องหยุดชะงักลงกระทบต่อการจ้างงานและรายได้ของผู้ใช้แรงงาน จุดความเชื่อมั่นผู้บริโภคทรุดลงและระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ แม้ว่าในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี การฉีดวัคซีนให้กับประชาชนมีความคืบหน้าเพิ่มขึ้นอย่างมาก มีการทยอยผ่อนคลายมาตรการควบคุม กิจกรรมทางเศรษฐกิจหลายประเภทสามารถกลับมาดำเนินการได้ การบริโภคในส่วนของภาคเอกชนมีการขยายตัวเพียงเล็กน้อย โดยได้แรงหนุนจากมาตรการภาครัฐ ส่วนภาคการส่งออกสามารถพลิกกลับมาขยายตัวได้ในอัตราสูงที่ประมาณ 16.5% จากปีก่อนที่หดตัว(-6.5%) ด้านค่าเงินบาทมีการผันผวนในทิศทางอ่อนค่าลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในช่วงไตรมาสสามของปี ส่งผลให้ภาพรวมเศรษฐกิจไทยปี 2564 เติบโตเพียงเล็กน้อยที่ประมาณ 1.2% จากที่หดตัวอย่างรุนแรงในปี 2563 ที่ (-6.1%)

จากการปรับแผนกลยุทธ์เพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าวในปี 2563 ส่งผลให้ ปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขาย 1,332.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 19.08 สัดส่วนการขายในประเทศ ร้อยละ 57.57

ส่งออกต่างประเทศ ร้อยละ 42.43 และมีกำไรสุทธิ 62.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 482.28 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์อยู่เสมอเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามเป้าหมายที่วางไว้ มีการกำหนด วิสัยทัศน์ และ พันธกิจของบริษัทอย่างชัดเจน ซึ่งครอบคลุมทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านบรรษัทภิบาล โดยสร้างวัฒนธรรม ค่านิยมองค์กร เพื่อปรับพฤติกรรมและวิถีการทำงานร่วมกันภายในบริษัท รวมถึงการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย มีการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง และความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน รวมถึงไม่สนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ มีจริยธรรม มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม ยึดมั่นในหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี ดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

บริษัทฯ ได้รับผลประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2564 ในระดับ “ดีมาก” โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และได้รับรางวัลเกียรติยศ โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR-DIW Continuous Award ประจำปี 2564) จากกระทรวงอุตสาหกรรมต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ติดต่อกัน

ในนามของคณะกรรมการบริษัท



(นายบุญ สลายนุวัฒน์)

ประธานกรรมการบริษัท